



[Theo dõi Kinh tế đô thị trên Google News](#)

“Cha để lại cho con” là ca khúc mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung tôn vinh tình phụ tử, được NSUT Hoàng Tùng thể hiện trên tinh thần acoustic với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ sâu lắng, giản dị, chạm đến với trái tim của người nghe.

TIN LIÊN QUAN

[Ca sĩ Ngọc Anh 3A nuối tiếc vì không kịp về viếng NSND Tường Vi](#)

[Ca sĩ Phương Linh: Hát một ca khúc mua được vài ngôi nhà, xe](#)

“Cha để lại cho con” là một trong 2 tác phẩm âm nhạc được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung dành tâm huyết sáng tác và giới thiệu đến người yêu nhạc trong tháng 6 này, nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

Trước đó là ca khúc “Tôi thương mẹ tôi”. Cả hai ca khúc đều được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gửi gắm tới giọng hát vùng đất mỏ - Quán quân Sao Mai 2003 – NSUT Hoàng Tùng gắn tên tuổi với những giọng hát nhạc đỏ và hiện đang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Mối duyên nghệ thuật cùng sự đồng cảm của hai tâm hồn nghệ sĩ trạc tuổi nhau đã tạo cho họ sự gắn kết, đồng điệu trong cảm xúc, để rồi từng lời ca, giai điệu vang lên mang giá trị tôn vinh tình mẫu tử, phụ tử trong “Tôi thương mẹ tôi” và “Cha để lại cho con”.

0:00 / 5:29

Nếu ở “Tôi thương mẹ tôi” được nhạc sĩ Vũ Mạnh Cường phối khí trên tinh thần semi-classical (bán cổ điển) và thêm tiếng đàn bầu mềm mại, tha thiết để tác phẩm vừa sang trọng vừa mang hồn cốt văn hóa truyền thống Việt Nam, thì ở “Cha để lại cho con” được nhạc sĩ Đức Minh phối khí acoustic - lấy tiếng đàn guitar nhẹ nhàng làm chủ đạo để phát huy giọng hát baritone (nam trung) ấm áp, trữ tình quyến rũ của NSUT Hoàng Tùng, và ở phần sau của bài hát là âm hưởng dày dặn của bass tạo nên bản hòa âm hoàn chỉnh, lắng đọng để qua đó gửi gắm thông điệp đến người nghe.

Nhằm đúng Ngày của Cha (16/6), cặp đôi nghệ sĩ đã giới thiệu tới khán giả bài hát “Cha để lại cho con” và phát hành trên các trang nhạc nền tảng số. Ở bài hát, người nghe lắng đọng trong lời ca, giai điệu trầm lắng và nhẹ nhàng, giọng hát đầy kỹ thuật, trầm ấm của NSUT Hoàng Tùng đưa đến hình ảnh của người cha, tình cảm của cha dành cho con không phải lúc nào cũng thể hiện một cách đầy tình cảm như mẹ, nhưng như thế không có nghĩa là tình cảm cha dành cho con không nhiều.





NSUT Hoàng Tùng

Cha dạy cho con những bài học đầu đời, dạy con vấp ngã để đứng lên, trang bị cho con những hành trang để con luôn vững vàng trong cuộc sống, cha luôn âm thầm chở che, hy sinh cho con, cho gia đình. Lời ca khúc gần gũi, dễ thuộc như lời nhắn nhủ với người con phải luôn nhớ công sinh thành, dưỡng dục và tình yêu thiêng liêng của cha dành cho con. Đây còn là kỷ ức tươi đẹp, hạnh phúc của người con khi được ở cạnh cha dù cho tuổi thơ có cơ cực, vất vả.

Cũng theo NSUT Hoàng Tùng, điều quan trọng khi hát những ca khúc về cha, mẹ thì cảm xúc luôn phải đầy đặn, kết hợp những ca từ, giai điệu sâu lắng, nghĩa tình nữa sẽ tạo hiệu ứng thành công. Bài hát có thể là cảm xúc của chính nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung về cha của mình, cũng có thể là nhạc sĩ khai thác từ câu chuyện của xã hội. Sự tài tình của tác giả là biến câu chuyện của mình thành chuyện của người khác, hoặc cảm xúc của người khác vào chuyện của mình, để rồi vang lên trong tác phẩm âm nhạc lan tỏa đến người nghe.

ĐỌC TIẾP

Showbiz Việt hôm nay: Hé lộ nhan sắc của con gái ca sĩ Mỹ Lệ

GIẢI TRÍ 11:57 15/05/2024

Like 0 Share

NGHỆ SĨ **CA SĨ** **SHOWBIZ VIỆT**

TIN ĐỌC NHIỀU

Xôn xao bức ảnh trong nơi ở của vợ chồng Quốc Nghiệp - Ngọc Mai: Bộ VHTT&DL lên tiếng

22:28 27/05/2024

Mỹ nhân nào có gương mặt đạt tỉ lệ vàng đẹp nhất hành tinh?

11:45 25/05/2024

Hé lộ mới nhất về lịch chiếu phim "Trường tương tư 2"



BẠN ĐỌC

Hải Phòng: gần 7.000 m2 đất nông nghiệp biến thành bãi đúc ép cọc bê tông

KINH TẾ ĐÔ THỊ CUỐI TUẦN

Thị trường bất ngờ bùng nổ, ngày vui chứng khoán sẽ còn kéo dài

Bản sắc văn hóa Hà Nội tạo sức bật cho kinh tế đêm

Hướng tới mức lương tối thiểu thỏa đáng cho người lao động

MULTIMEDIA

Miền man tháng Sáu!

[PODCAST](#) 10:37 16/06/2024

Báo chí và doanh nghiệp đồng hành cùng phát triển

[VIDEO CLIP](#) 18:10 15/06/2024

Những thành phố tổ chức EURO 2024

[INFOGRAPHICS](#) 09:39 15/06/2024

Podcast: Phương Tây chốt sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga

[PODCAST](#) 07:22 15/06/2024

Thư viện sách Mạnh An - nuôi dưỡng ước mơ, vươn tới tri thức

[EMAGAZINE](#) 08:57 15/06/2024





ĐT: 024.37760444 (133) - Hotline: 0982 015 015
Email: ktdtonline@gmail.com - Fax: 024.32484413
Liên hệ quảng cáo: 0966204859 - 024.37732198

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Kinh tế & Đô thị.

